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1. Fundarstjóri næsta Fundar.        .
Viktoíra verður fundastjóri næsta fundar. 

2. ÍTH fundurinn ...............................................
Birta sagði frá fundinum.

3. Teboðið ..........................................................
Verður haldið í gömlu skattstofunni.
Tilaga um að halda teboðið 17.maí. eða 18.maí.
Boðið verður bæjarstjórn, bæjarfulltrúum, Geir, yfirmönnum 
félagsmiðstöðva og skólastjórnendum grunn- og menntaskóla.
Sigmar og Almar sjá um að senda póst.

UPPFÆRT: Ákveðið var að halda stórt teboð með öllum bæjarfulltrúum, 
skólastjórum, deildastjórum félagsmiðstöðva og bæjarstjóra á sömu 
dagsetningum og áður var ákveðið. Sjá nánar í lið 4

4. Bæjarstjórnarfundurinn ...........................
Tillaga um að kynna ræður fyrir þeim 23.maí eða 6.júní eða að hafa 
bæjarstjórnarfund 

UPPFÆRT: Þar sem sveitastjórnarkosningar eru 26 maí næstkomandi 
var ákveðið að kynna ræður fyrir nýrri bæjarstjórn næsta haust. Í stað 
þess ætlum við að reyna halda stórt teboð 17.maí eða 18 maí þar sem við 



kynnum fyrir þeim tillögur okkur og förum yfir síðasta kjörtímabil. Haft 
verður samband við Guðbjörgu og Jón varðandi húsnæðismál og tíma

5. Starfslok ................................................
Ungmennaráðið fer í sumarfrí 5.júní.

6. Önnur mál  .........................................
Tillaga um að skattstofan væri opin til þess að fólk gæti komið og lært.

Rætt var um sumarvinnur í sumar og um að gott væri að fólk fengi svar 
um hvort að fólk fengi vinnuna eða ekki.
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